

GUNKULพร้อมลุยกัญชงตั้งเป้าโกยรายได้พันล้าน

กบิหุ่ - GUNKUL จ่อเซ็น MOU พันธมิตรรายใหญ่ นำสารสกัดกัญชงไปจำหน่ายกรกฎาคมนี้ แยมธุรกิจกัญชงโอกาสโตดี เร่งขอใบอนุญาตปลูกกัญชง และสกัดสารสกัดกัญชงปลายปีนี้ → → → **อ่านหน้า 8**



➔ GUNKUL (ต่อจากหน้า 1)

หวังเพิ่มกำไรปีละไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท แยมนักลงทุน VI-รายใหญ่ ให้ความสนใจธุรกิจทยอยเข้าลงทุน พากไปกรมอภโอกาสโตต่อ เคาะกำไรโต 91% ประเมินราคาเป้าหมาย 5.00 บาท

นายพงษ์สกร ดำเนิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานธุรกิจพลังงาน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าธุรกิจกัญชง บริษัทได้มีการปรับพื้นที่ขนาด 200 ไร่ และเตรียมออกแบบโรงเรือนสำหรับการปลูก โดยบริษัทจะใช้วิธีการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการเตรียมอุปกรณ์ ขณะนี้ในส่วนโรงเรือนกำลังอยู่ระหว่างการส่งเครื่องสัคจากประเทศจีน

● ตั้งเป้ารายได้พันล.

ทั้งนี้ในส่วนของการทำการสกัด CBD นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 เฟส โดยเฟสแรกต้นปี 2565 โรงสกัดจะมีกำลังการผลิต 100 กิโลต่อกัแห่งต่อวัน ส่วนเฟส 2 ช่วงกลางปี 2565 จะมีกำลังการผลิต 400 กิโลต่อกัแห่งต่อวัน และเฟส 3 ช่วงไตรมาส 3/2565 จะมีกำลังการผลิต 600 กิโลต่อกัแห่งต่อวัน ทำให้บริษัทจะมีกำลังการผลิตรวม 1,100 กิโลต่อกัแห่งต่อวัน ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเริ่มสร้างรายได้และกำไรปีหน้า โดยประเมินเบื้องต้นว่าจะสามารถทำกำไรจากธุรกิจกัญชง ปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

ส่วนลูกค้าที่จะมาใช้สารสกัดกัญชงของบริษัท ต้องยอมรับว่าปัจจุบันมีลูกค้าติดต่อมาจำนวนมาก ที่ต้องการให้บริษัทช่วยพัฒนารายการสกัดกัญชงให้ โดยบริษัทจะเริ่มลงนามความร่วมมือ (MOU) กับพันธมิตรรายใหญ่ ในเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งพันธมิตรรายดังกล่าวจะช่วยกระจายสินค้าของบริษัทด้วย และเป็นโอกาสสนับสนุนการเติบโตร่วมกัน ส่วนพันธมิตรรายอื่นๆ ก็ทยอยทยอยลงนาม MOU ต่อไป ซึ่งการที่บริษัทมีแผนงานที่ชัดเจนทำให้ลูกค้าให้ความมั่นใจที่จะซื้อขายกับบริษัท

● รายใหญ่-VI จ้อง

สำหรับประเด็นที่มีนักลงทุนรายใหญ่ เข้ามาลงทุนในหุ้นของบริษัทนั้น ที่ผ่านมามีนายสุระ คณิตทวิกุล ผู้บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 และปัจจุบันก็มีนักลงทุน VI และนักลงทุนรายใหญ่อื่นๆ อีกหลายกลุ่มให้ความสนใจธุรกิจของบริษัท เพราะกลุ่มนักลงทุนดังกล่าวมองเห็นศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะการขยายไปสู่ธุรกิจกัญชง ซึ่งจะเป็นอีกแรงหนุนสร้างการเติบโตทั้งในส่วนของการรายได้และกำไรให้แก่บริษัทต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมานักลงทุนก็มีการขอข้อมูลบริษัทอย่างต่อเนื่อง

สำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้า บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าเพื่อต่อยอดธุรกิจ ขณะที่ยังรับเหมาและวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC) และยังคงเดินหน้าประมูลงานใหม่ๆ เข้าพอร์ตเพิ่มขึ้น

● เคาะเป้าหมาย 5 บาท

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ หยอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ระบุถึง GUNKUL ว่า ยังคงมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2/2564 คาดเติบโตจากช่วงเดียวกันปีก่อน จากโรงไฟฟ้า Solar ในเวียดนามขนาด 100 เมกะวัตต์ ที่เพิ่งรับรู้เต็มปีเป็นปีแรก และแรงลมที่คาดว่าจะทรงตัวถึงปรับตัวขึ้น จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนเทียบกับไตรมาสก่อน ประเมินแบบ Conservative ว่าอาจทรงตัวที่ระดับ 450 ล้านบาท ขึ้นไป ซึ่งอาจเติบโตเทียบกับไตรมาสก่อนได้หากรายได้งาน EPC ทรงตัวได้ และรายได้ธุรกิจ Trading คาดว่าจะเติบโตจากฐานต่ำ

อีกทั้งยังแรงลมดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากปีนี้ปริมาณผลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าปกติ คงประมาณการกำไรปี 2564 ที่ 2,138 ล้านบาทเติบโต 91.9% ขณะที่ Upside จากแรงลมซึ่งมี High Season ในครึ่งปีหลังคงค่าแนะนำ "ซื้อ" คงราคาเป้าหมาย 5.00 บาท 📈